

Côn Đảo, ngày 25 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp lần thứ Mười hai HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 20/6/2019, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức 07 Hội nghị cho đại biểu HĐND huyện khóa XI tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện trước Kỳ họp lần thứ Mười hai HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đã có 18/28 vị đại biểu của 5 Tổ đại biểu HĐND huyện tham dự tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo: Kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện tới nay; kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2019; dự kiến về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp lần thứ Mười Hai HĐND huyện; kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi luật pháp trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm và dự kiến nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của huyện nhà trong 6 tháng cuối năm 2019.

Tại 07 Hội nghị, phần lớn cử tri huyện nhà đã bày tỏ phần khởi trước những kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà địa phương đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 và tin tưởng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng cuối năm 2019 huyện Côn Đảo tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện nhà nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Cử tri đã phát biểu một số kiến nghị liên quan đến đời sống, quản lý quy hoạch, đất đai – xây dựng; vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và quyền lợi hợp pháp của người dân như sau:

A/- Tổng hợp các ý kiến của cử tri:

Trong 07 Hội nghị tiếp xúc cử tri vừa qua, đã có 432 lượt cử tri của các lực lượng vũ trang và nhân dân 10 khu dân cư trên địa bàn huyện tham dự; có 18 cử tri tham gia phát biểu với tổng cộng 35 ý kiến (*trong đó có nhận 01 đơn do cử tri gửi*), gồm: TĐB số 1 có 46 cử tri KDC số 1 tham dự, 4 cử tri phát biểu với 6 ý kiến, TĐB số 2 có 85 cử tri KDC số 2 và 3 tham dự, 8 cử tri phát biểu 17 ý kiến, TĐB số 3: 39 cử tri KDC số 10 tham dự, 3 cử tri phát biểu 5 ý kiến, KDC số 4,5 có 45 cử tri tham dự 1 cử tri phát biểu với tổng 3 ý kiến, TĐB số 4: có 45 cử tri KDC số 6 và 7 tham dự, 2 cử tri phát biểu 4 ý kiến, TĐB số 5: có 135 cử tri các lực lượng vũ trang tham dự, không có ý kiến phát biểu; có 37 cử tri KDC số 8 và 9 tham dự cũng không có ý kiến phát biểu. (*Chi tiết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Biên bản của 5 Tổ đại biểu*).

Các ý kiến phát biểu của cử tri thuộc 3 lĩnh vực, nhóm vấn đề, đã được các Tổ đại biểu HĐND huyện, các cơ quan chức năng và lãnh đạo UBND huyện trả lời, giải thích thỏa đáng tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Còn 11 ý kiến đã được Tổ đại biểu tiếp thu, đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết và báo cáo kết quả tại Kỳ họp thứ Mười hai để đại biểu HĐND huyện và cử tri giám sát. Cụ thể là:

I. Về quản lý đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng có 4 ý kiến (TĐB số 2 tiếp thu 2 ý kiến, TĐB số 3 tiếp thu 1 ý kiến, TĐB số 4 tiếp thu 1 ý kiến), cụ thể như sau:

1. Việc bồi thường để triển khai dự án đường Trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo theo quy trình phải niêm yết tại khu dân cư, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất làm bảng to để người dân dễ dàng nắm bắt thông tin. (Cử tri KDC số 2)

2. Đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án đường Trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo xem xét việc hỗ trợ đất nông nghiệp cho người dân có đất bị thu hồi trong đó chi phí hỗ trợ di dời, hỗ trợ gạo thóc tính 1,5 lần. (Cử tri KDC số 2)

3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng có kế hoạch, lộ trình tham mưu UBND huyện xử lý căn cơ các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai – xây dựng để lập lại trật tự, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện. (Cử tri KDC số 5)

4. Đề nghị UBND huyện trả lời Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Kim Loan - Khu dân cư số 7 về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường trục phía Bắc khu trung tâm, huyện Côn đảo. (Cử tri KDC số 7)

II. Về quản lý cơ sở hạ tầng: có 2 ý kiến (TĐB số 2 tiếp thu 1 ý kiến, TĐB số 3 tiếp thu 1 ý kiến), cụ thể như sau:

1. Đề nghị huyện quan tâm cho lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trong đoạn đường nội bộ khu dân cư số 3 (sau Trung tâm VH HTCD Khu dân cư số 3) để thuận tiện cho sinh hoạt của người dân. (Cử tri KDC số 3)

2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục những khối đá to mọc lên để lồm chồm dưới kè biển đường Tôn Đức Thắng rất nguy hiểm cho người xuống tắm biển. (Cử tri KDC số 5)

III. Về trật tự - an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường có 5 ý kiến (TĐB số 1 tiếp thu 1 ý kiến, TĐB số 2 tiếp thu 3 ý kiến, TĐB số 3 tiếp thu 2 ý kiến), cụ thể như sau:

1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý về tình trạng các xe taxi chạy tốc độ rất nhanh trên đoạn đường trước công vào nội bộ khu dân cư số 1, thậm chí còn đậu nổi đuôi hàng dài ngoài lề đường khu vực này làm che khuất tầm nhìn khi người dân chạy xe ra rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là đối với các cháu bé tập chạy xe đạp,.. (Cử tri Khu dân cư số 1).

2. Trước đây mỗi khi mùa mưa đến thấy Ban Quản lý Công trình công cộng cho người làm vệ sinh phát quang thông thoáng bụi rậm 2 bên đường trên các tuyến đường trên địa bàn huyện; cụ thể trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng – Phan Chu Trinh 02

năm gần đây không thấy cơ quan nào thực hiện nhiệm vụ này nữa, vì sao? (Cử tri Khu dân cư số 3).

3. Trước kho chứa vật tư của cửa hàng Mạnh Dương tại Khu dân cư số 2 bỏ các kính thủy tinh vỡ chất 2 bên đường, cử tri có ý kiến phản ánh lên Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế nhưng bị từ chối, không biết cơ quan nào quản lý, giải quyết việc này? (Cử tri Khu dân cư số 3).

4. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng thả rông gia súc (bò, chó,..) trên đoạn đường Bến Đầm về trung tâm và đoạn đường Hồ Văn Mịch vẫn còn tồn tại, vấn đề này người dân đã được phản ánh rất nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm được. (Cử tri Khu dân cư số 3 và 10).

5. Đề nghị lãnh đạo Ban Quản lý cảng Bến Đầm thực hiện lời hứa của mình tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Khu dân cư số 10 về: nhắc nhở yêu cầu các xe chở hàng từ Cảng về trung tâm phải che phủ, neo buộc chắc chắn lại để không làm cát đá rơi vãi trên đường có thể gây tai nạn cao cho người tham gia giao thông; đồng thời bố trí thêm thùng đựng rác trong khu vực cảng để hành khách đi tàu bỏ rác vào (Cử tri Khu dân cư số 10)

B/- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện tiếp thu 11 ý kiến của cử tri tại 07 hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc trước Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện như tổng hợp trên đây, chuyển cho UBND huyện để chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp, đồng thời gửi văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Ban điều hành các Khu dân cư liên quan để giám sát việc giải quyết, các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên đây là Báo cáo do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri tại 07 Hội nghị tiếp xúc của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp lần thứ Mười hai HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

(Kèm theo là Biên bản tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri của 5 Tổ đại biểu)

Nơi nhận:

- TTr Huyện ủy (b/c);
- TTr. HĐND, UBND huyện (biết, chỉ đạo giải quyết);
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban CTMT, BDH KDC;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Huyền Thị Chanh Liên